

TỔNG CTY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

185 Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011

V/v: Ý kiến về đề nghị chào mua công khai của Streetcar đối
với 5,07% tổng số cổ phần của CTy CP Cồn Rượu Hà Nội

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:

Cổ đông Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Thay mặt Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (“Halico”), Hội đồng Quản trị Halico xin cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Ủy ban và các cổ đông của Halico đã dành cho Công ty trong suốt thời gian qua.

Ngày 01/7/2011, Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã nhận được đề nghị chào mua 1.013.289 cổ phần tương đương gần 5,07% tổng số cổ phần đang lưu hành của Halico từ Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd (“Streetcar”) thông qua việc thực hiện chào mua công khai (“Chào mua Công khai”). Mức giá mà Streetcar thực hiện chào mua trong đợt Chào mua Công khai này là 213.600 đồng/ cổ phần (“Giá Chào mua”)

Ngày 04/7/2011, Hội đồng Quản trị Halico đã tổ chức họp để xem xét việc Chào mua Công khai này, và đã quyết định ủng hộ việc Chào mua Công khai dựa trên các cơ sở sau đây:

1. Lợi ích đối với hoạt động kinh doanh của Halico

Halico là công ty sản xuất rượu hàng đầu tại Việt Nam với sản phẩm chính là rượu Vodka Hà Nội.

Streetcar là công ty con của Diageo plc (“Diageo”), một tập đoàn đồ uống cao cấp hàng đầu thế giới với các sản phẩm đồ uống có cồn và bia rượu. Các sản phẩm này bao gồm Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, J&B, Baileys, Cuervo, Tanqueray và Captain Morgan. Các sản phẩm của Diageo đã được bán rộng rãi trên hơn 180 nước trên thế giới.

Halico và Diageo đã có một hợp đồng đối tác chiến lược, thể hiện cam kết đầu tư của Diageo vào sự phát triển của lĩnh vực đồ uống có cồn mang thương hiệu tại Việt Nam. Với tư cách là một đối tác chiến lược của Halico, Diageo sẽ hỗ trợ Halico trong việc tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực bao gồm đổi mới sản phẩm, thương hiệu, cung ứng, phân phối và đối ngoại. Về phía mình, Diageo sẽ trở thành nhà đầu tư vốn dài hạn của Halico cũng như của nhãn hiệu rượu Vodka Hà Nội. Đợt Chào mua Công khai được thực hiện bởi Streetcar sẽ là một trong những bước quan trọng trong việc thực hiện quan hệ hợp tác giữa Halico và Diageo.



[Handwritten signature]

Với kinh nghiệm làm việc của Diageo với nhiều đối tác lớn trong ngành, danh tiếng trong việc xây dựng các nhãn hàng nổi tiếng, hiểu biết tâm lý người tiêu dùng và văn hóa Á Châu, cùng với các cam kết đầu tư vào Việt Nam của Diageo, Hội đồng Quản trị của Halico tin tưởng rằng việc đầu tư của Streetcar thông qua đợt Chào mua Công khai sẽ giúp đưa các sản phẩm của Halico lên tầm cao mới. Điều này sẽ góp phần vào việc làm tăng giá trị doanh nghiệp của Halico, và sẽ đem đến cơ hội gia tăng lợi ích cho khách hàng, cán bộ công nhân viên, đối tác kinh doanh và những người có quyền lợi liên quan của Halico

2. Ý kiến của Hội đồng Quản trị về Giá Chào mua

Giá Chào mua là 213.600 đồng/cổ phần. Giá chào mua này chính bằng giá mà Streetcar đã mua thành công 4.986.711 cổ phần của Halico trên thị trường OTC vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 vừa qua.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị của Halico đã quyết nghị ủng hộ đề nghị Chào mua Công khai của Streetcar. Mọi thủ tục, quy trình liên quan đến việc Chào mua Công khai cổ phần của Halico cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Hoàng Nguyễn	
Ủy viên HĐQT  Nguyễn Hồng Linh	Ủy viên HĐQT  Hồ Văn Hải
Ủy viên HĐQT  Samuel Andrew Fischer	Ủy viên HĐQT  Nguyễn Thị Bích Ngọc

